



ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภาค ค (การสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็น  
พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

.....

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการประเภททั่วไปในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดเลือกสรรเพื่อประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑ ได้เสร็จสิ้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตามหลักเกณฑ์ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง  
นักสังคมสงเคราะห์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

หมายเลขผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล

๐๑

นางสาวพิชญากค์ จะเกรง

๐๒

นางสาวณัฐรารา คณะกิจ

๐๔

นางสาวศศิอาภา จันทมาตร

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  
การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
หรือจนกว่าจะสอบสัมภาษณ์เสร็จ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม  
Zoom Cloud Meeting (Meeting ID: และ Passcode) จะแจ้งอีกครั้งผ่านทาง website  
[www.ubonratchathani.m-society.go.th](http://www.ubonratchathani.m-society.go.th)

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ  
กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์
๓. ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกก็ได้
๔. เตรียมตัวเข้าก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที และจะเริ่มดำเนินการทดสอบระบบและดำเนินการสอบต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือกแล้ว
๕. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์กำหนดให้เท่านั้น
๖. ผู้ใดไม่เข้าระบบ ZOOM ตาม วัน เวลา กำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

ง) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และทาง [www.ubonratchathani.m-society.go.th](http://www.ubonratchathani.m-society.go.th) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวิศิษฐ์ ผลตก)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี